



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โทร.๐ ๕๕๗๔ ๑๗๘๘ ต่อ ๑๒๓
ที่ กพ ๐๐๓๓.๓๑๑(๐๔)/ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ประกาศเจตนาธรรมการต่อต้านการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

ตามที่กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กำหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงาน ได้แสดงเจตจำนงสุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของหน่วยงาน และอนุมัติให้นำประกาศเจตจำนงสุจริตไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล จึงขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในประกาศเจตนาธรรมการต่อต้านการทุจริต ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

กมลวรรณ

(นางสาวกมลวรรณ จันทร์อ่อน)

เภสัชกรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

คำสั่งผู้มีอำนาจสั่งการ



อนุมัติ



ไม่อนุมัติ

(นายปิยะวัตร คำอุไร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล



ประกาศโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล
เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา
โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

ข้าพเจ้า นายปิยะวัตร คำอุไร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรในโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ดำเนินการตามประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุขด้วยความซื่อตรง ซื่อสัตย์สุจริต มีหลักธรรมาภิบาลและป้องกันมิให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา เพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ดำเนินการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยความเที่ยงตรงโปร่งใส และตรวจสอบได้

ข้าพเจ้าขอถวายสัตย์จ้าวาว่า นำเกณฑ์จริยธรรมนี้มาใช้ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและปลูกจิตสำนึกบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์จริยธรรมนี้ ให้มีความเข้าใจในเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลให้เป็นรูปธรรมสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

(นายปิยะวัตร คำอุไร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล